



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 9 พฤษภาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. อัด200ล้าน'เกษตรอัจฉริยะ'	กรุงเทพธุรกิจ
2. รายงานพิเศษ: ฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะ1ฉลุย เพิ่มพันธุ์ดี	แนวหน้า
3. โคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 สศก.วัดผล-ปศ.ผ่านฉลุย	ไทยรัฐ
4. ภาพข่าว: ประชุม	เดลินิวส์
5. "กรณี"ควง"ชัยวุฒิ"ขึ้นเหนือ ทหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเชียงใหม่	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
6. รมรณรงค์ขานาปลูกข้าวพันธุ์ไทย	มติชน
7. ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: ส่งเสริมและพัฒนา	แนวหน้า
8. ร.10-พระราชินีเสด็จพิธีแรกนา	ข่าวสด
9. ร.10เสด็จฯพระราชพิธีพืชมงคล	ไทยโพสต์
10. พัฒนากลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม	เดลินิวส์

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

ฉบับที่ : 11186 หน้า : 6 (กลาง)

หัวข้อข่าว : 'อัด200ล้าน'เกษตรอัจฉริยะ'



การพัฒนาด้านการเกษตรในอีอีซีใช้เป็นแหล่งรองรับผลผลิต เพื่อพัฒนาด้วยเทคโนโลยีระดับสูง ได้สินค้าที่มีศักยภาพ  
จรรยา สุทธิไชยา

# อัด200ล้าน'เกษตรอัจฉริยะ'

## ศศก.เร่งแผนยกระดับ สมาร์ตฟาร์มเมอร์

กรุงเทพฯธุรกิจ ● เกษตรฯต้นศูนย์บริการ การพัฒนาปลวกแดง 4,000 ไร่ เป็นศูนย์เรียนรู้ เกษตรครบวงจรอัจฉริยะใน 5-10 ปี หลังวิดิบอีอีซี 200 ล้านบาท เปลี่ยนแผนใช้ 3 จังหวัด เป็นแหล่งอุตสาหกรรมชั้นสูง รองรับสินค้า เกษตรอแกนิคส์-จีเอฟที เชื่อมโลจิสติกส์ส่งออก

นางสาวจรรยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ศศก.) เปิดเผยว่า ศศก. ได้หารือกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบูรณาการ เข้าร่วมโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มีเป้าหมายที่จะพัฒนา เกษตรอัจฉริยะ โดยจะพัฒนาให้เกษตรกร จะต้องเป็นสมาร์ตฟาร์มเมอร์ ซึ่งจะมีโรงงาน แปรรูปที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ในการขับเคลื่อน

รวมทั้งมีระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่ง และกระจายสินค้า ซึ่งจะมีคิวอาร์โค้ดเพื่อให้ สะดวกต่อการตรวจสอบย้อนกลับ รวมทั้ง สินค้าเกษตรที่ผลิตจะต้องได้มาตรฐานรับรอง จีเอฟทีอแกนิคส์ เท่านั้น โดยสามารถแปรรูป ขอรับรองมาตรฐานและส่งออกในเขตนี้ ได้ทันที

นางสาวจรรยา กล่าวว่า ในเบื้องต้นการพัฒนา สินค้าเกษตรจะแยกออกเป็น 3 ส่วนคือ 1.พืช 2.ประมง และ 3.ปศุสัตว์ โดยในส่วนของพืช ที่เหมาะสมจะพัฒนาศักยภาพในโครงการนี้ คือ มันสำปะหลัง ยางพารา และผัก-ผลไม้ ซึ่งการที่อีอีซีมุ่งพัฒนาเฉพาะพื้นที่ใน 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยที่ระยอง เป็นแหล่งผลิตผลไม้ ในขณะที่แหล่งผลิต สินค้าเกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกอีอีซี เช่น ผัก ผลิตได้ในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพฯ ส่วนยางพารามีแหล่งผลิตที่ภาคตะวันออก

**พัฒนาการเกษตรด้วย เทคโนโลยี อีคอมเมิร์ซ**  
เทคโนโลยีกับสายธุรกิจจากฟาร์มถึงผู้บริโภค

**แบบเดิม**

- เกษตรกรและสหกรณ์
- อุตสาหกรรม
- พาณิชย์
- เบสิคฟาร์ม
- พาหนะ
- อุตสาหกรรมแปรรูป
- การค้า
- ผู้บริโภค

**แบบใหม่**

- เกษตรกรและสหกรณ์
- อุตสาหกรรม
- พาณิชย์
- คมนาคม
- ดิจิทัล
- อุตสาหกรรม
- ผู้บริโภค

เบสิคฟาร์ม → กัดพันธุกรรมชาติ GENE Alteration

พาหนะ → ใช้เครื่องมือ เครื่องจักร โดรน หุ่นยนต์ จีพีเอส สารเคมี/อแกนิคส์/ออร์แกนิก/ออร์แกนิก/ออร์แกนิก

บรีโกล แปรรูป → Automation / IOT 24 ชม. ใช้น้อย

อีคอมเมิร์ซ → ระบบขนส่งโลจิสติกส์ / Tracking System

ผู้บริโภค → ปรับตัวเร็ว ต้องการสินค้าตรง/เร็ว

ที่มา : กระทรวงเกษตรฯ ราชภัฏ กรุงเทพฯ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : อัด200ล้าน'เกษตรอัจฉริยะ'

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11186 หน้า : 6 (กลาง)

เลี้ยงเห็ดและภาคใต้ และมันสำปะหลัง มีแหล่งผลิตที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

### “อีอีซี”แหล่งแปรรูปเพิ่มมูลค่า

ดังนั้นการพัฒนาด้านการเกษตรในอีอีซี จึงจะใช้เป็นแหล่งรองรับผลผลิตเพื่อพัฒนา ด้วยเทคโนโลยีระดับสูง เพื่อให้ได้สินค้า ที่มีศักยภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มและผลักดัน การส่งออกได้ทันที เพราะอยู่ใกล้กับ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีการนี้จะช่วยให้อุตสาห การผลิตด้านพื้นที่ลดลง ส่วนหนึ่งเพราะที่ดิน ในเขตอีอีซีมีราคาแพงมาก เกษตรกรไม่มี ศักยภาพพอที่จะย้ายฟาร์มเข้ามาได้ และการ ย้ายฟาร์มเป็นเรื่องยากเนื่องจากต้องคำนึงถึง ความเหมาะสมของดิน โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตรอื่นๆ อีกมาก

“ในอีอีซี มีการผลิตสินค้าเกษตรอยู่ แต่ไม่มาก และกระทรวงเกษตรฯ ไม่อยากเปิด พื้นที่เกษตรใหม่เพราะจะติดปัญหาพื้นที่อีอีซี และหากต้องยกระดับให้เกิดประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายอีอีซี จะต้องเปลี่ยนวิธีการให้เป็น แหล่งรองรับผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ รอบอีอีซีแทน โดยมันสำปะหลังจะรับซื้อจาก อีสานเพื่อแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสินค้า ชีวภาพหรือไบโอเทคโนโลยี เป็นอุปกรณ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ตามกรอบที่กระทรวงเกษตรฯกำหนดขึ้นนี้ ข้อมูลทั้งหมดสามารถอัพเกรดให้อยู่ภายใต้ โครงการอีอีซีได้ทันที โดยในเบื้องต้นได้หารือ กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) แล้ว โดยเสนอขอ งบประมาณภายใต้อีอีซีอย่างน้อย 200 ล้านบาท ซึ่งจะเพียงพอสำหรับการขับเคลื่อนเกษตร อัจฉริยะทั้งระบบได้ทันทีภายใน 1-2 ปี จะเห็น เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพราะปัจจุบันแต่ละหน่วย ทั้งพืช สัตว์และประมง มีข้อมูลพร้อมจะ ขับเคลื่อนอยู่แล้ว

### ห่วงปัญหางบประมาณหนุน

นางสาวจริยา กล่าวว่า จากการหารือกับ สกพอ.ระบุว่า งบประมาณอีอีซีส่วนใหญ่ มีเป้าหมายผลักดันเมกะโปรเจกต์ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งไม่สามารถจะสนับสนุน ทางด้านการเกษตรได้และให้กระทรวง เกษตรฯ จัดสรรงบประมาณตามปกติของ แต่ละกรมเอง ดังนั้นการขับเคลื่อนงาน เกษตรอัจฉริยะตามเป้าหมายของอีอีซีจึงต้อง ล่าช้าออกไปอย่างน้อยภายใน 5-10 ปี

ทั้งนี้ในส่วนของผลไม้ปัจจุบันในพื้นที่ จันทบุรีมีระบบโลจิสติกส์ ลัง ห้องแช่เย็นแช่แข็ง และการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีอยู่แล้ว พร้อมจะพัฒนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงได้ทันที ภายใต้อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งส่วนนี้จะรวม ถึงอุตสาหกรรมอาหารทั้งสินค้าปศุสัตว์ และ ประมง ด้วย โดยในส่วนของสินค้าปศุสัตว์นั้น ถือว่าตรงกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ ต้องการพัฒนาให้แหล่งผลิตแถบ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดโรค ที่ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปมากแล้ว

### “ระยอง”ศูนย์กลางยางพารา

ส่วนยางพารา สามารถใช้ระยองเป็น ศูนย์กลางการบริหารจัดการ แปรรูปโดยเฉพาะ อุตสาหกรรมล้อยาง เป็นต้น ซึ่งในระยองนี้ ปัจจุบันมีศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ พื้นที่ 4,000 ไร่ อยู่ภายใต้ การดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยทาง จ.ระยองขอใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนา อาชีพการเกษตร 2,000 ไร่ โดยกระทรวงเกษตร ต้องการผลักดันภายใต้โครงการอีอีซีให้เป็น แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีทางด้านเกษตร แม่นยำ เกษตรยั่งยืนแหรนหนึ่งให้กับเกษตรกร ทั้งประเทศ อย่างครบวงจร เพื่อพัฒนาเป็น สมาร์ทฟาร์มเมอร์ในอนาคต

“กระทรวงเกษตรฯมีความพร้อมทุกด้าน ที่จะเข้าร่วมโครงการอีอีซี แต่เนื่องจากข้อมูล ต่างๆอยู่ภายใต้การดำเนินงานของแต่ละกรม ยังไม่เชื่อมกันอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ไม่มีงบประมาณอีอีซีเพื่อผลักดันในด้านนี้จริงจึง ดังนั้นเป้าหมายเกษตรอัจฉริยะอาจจะล่าช้า ไปบ้าง ซึ่งเป็นไปตามกรอบการขับเคลื่อนปกติ ของกระทรวงเกษตรฯ”

### สกพอ.ชงแผนเทคโนโลยีเกษตร

รายงานข่าวจาก สกพอ.ระบุว่า สกพอ. เตรียมแผนพัฒนาอีอีซีระยะต่อไปครอบคลุม กลุ่มการพัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และอีคอมเมิร์ซ โดยในรูปแบบเดิมจะมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรมและ กระทรวงพาณิชย์ โดยจะครอบคลุมด้าน เมล็ดพันธุ์ การเพาะปลูก การแปรรูป การค้า และการส่งถึงมือผู้บริโภค

ส่วนรูปแบบใหม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและ นวัตกรรม โดยการพัฒนาครอบคลุมด้าน เมล็ดพันธุ์ การคัดพันธุ์ การเพาะปลูกที่ใช้ เครื่องมือเครื่องจักร เทคโนโลยีโดรน หุ่นยนต์ และจีพีเอส รวมทั้งมีการผลิตแบบปกติและ ออแกนิกในรูปแบบทำเองหรือจ้างทำ และ มีการทำประกันภัย

นอกจากนี้มีการนำระบบอัตโนมัติและ ไอโอทีมาใช้ 24 ชั่วโมง ทำให้ใช้แรงงานน้อย และ จะมีการเชื่อมการตลาดด้วยอีคอมเมิร์ซและ การขนส่งที่มีระบบแทรกคั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการสินค้า ที่ตัวเองต้องการในระยะเวลาที่รวดเร็ว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับที่ : 13391 หน้า : 8 (ล่าง)

หัวข้อข่าว : รายงานพิเศษ: ฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะ1ฉลุย เพิ่มพันธุ์ดี -ลดต้นทุนสร้างรายได้...

# ฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะ1ฉลุย เพิ่มพันธุ์ดี-ลดต้นทุนสร้างรายได้มั่นคง

## รายงานพิเศษ

จากการดำเนินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ โดยมีกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ เพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน เพิ่มผลผลิตโคเนื้อและความมั่นคงทางอาหาร สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพระบบการผลิตโคเนื้อของประเทศ โดยการดำเนินโครงการ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 - 2565 และระยะที่ 2 ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 - 2567

**นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยว่า สศก.ในฐานะหน่วยงานที่ติดตามและประเมินผลโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 พบว่า มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 397 ราย คิดเป็น 99% ของเป้าหมาย 400 ราย มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเข้าร่วม 23 แห่ง ซึ่งเกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 แห่ง คิดเป็นสัดส่วน 115% ของเป้าหมายโครงการ สนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกรรายละไม่เกิน 250,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อแม่พันธุ์โคเนื้อหรือรายละ ไม่เกิน 5 ตัว ตัวละไม่เกิน 40,000 บาท และค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงโรงเรือน/แปลงหญ้า รายละไม่เกิน 50,000 บาท จัดหาแม่พันธุ์โคเนื้อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,975 ตัว



อัญชนา ตราโช

จากการสอบถามเกษตรกรตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 358 ราย พบว่า เกษตรกร 67% ของเกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อ ได้นำไปสร้างโรงเรือนใหม่ อีก 33% นำสินเชื่อไปปรับปรุงหรือต่อเติมโรงเรือนที่มีอยู่เดิมและหลังจากเข้าร่วมโครงการเกษตรกรเกือบทุกรายมีการปลูกพืชอาหารสัตว์เฉลี่ย 1 ไร่ ต่อโคเนื้อ 1 ตัว ซึ่งเป็นไปตามหลักวิชาการในการเลี้ยงโคเนื้อ นอกจากนี้ พบว่า เกษตรกร 63% สามารถลดต้นทุนการผลิต จาก



การนำปุ๋ยคอกไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำการเกษตรของตนเอง โดยสามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ยไร่ละ 47.89 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าการลดการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยปีละ 934 บาทต่อไร่ สำหรับการติดตามตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559 - 2561) พบว่า สามารถผลิตลูกโคเนื้อได้รวม 2,035 ตัว และมี



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับที่ : 13391 หน้า : 8 (ล่าง)

หัวข้อข่าว : รายงานพิเศษ: ฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะ1ฉลุย เพิ่มพันธุ์ดี -ลดต้นทุนสร้างรายได้...

ลูกโคเดินตามตั้งแต่แรกซื้อจำนวน 550 ตัว โดยคาดว่าเกษตรกร 78% สามารถชำระคืนเงินเชื่อได้ทันเวลาและครบตามจำนวนที่ต้องชำระคืน ส่วนที่เหลือ 22% ชำระได้เพียงบางส่วน ทั้งนี้ มีเกษตรกรจำนวน 3 ราย ที่สามารถชำระคืนเงินเชื่อได้ก่อนกำหนด นอกจากนี้ เกษตรกร 84% ต้องการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อต่อไป โดยมีการสร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกรด้วยกันเฉลี่ยรายละ 4 เครือข่าย ส่วนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจำนวน 21 แห่ง มีการสร้างเครือข่ายเฉลี่ยแห่งละ 3 เครือข่าย โดยเกษตรกรมีแนวคิดที่จะขยายธุรกิจหรือเพิ่มมูลค่าให้กับโคเนื้อด้วยวิธีการรวมกลุ่มกันพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อให้ตรงตามความต้องการของตลาด ผลิตลูกโคเนื้อ และขุนลูกโคตัวผู้ที่เกิดจากแม่พันธุ์โคเนื้อในโครงการ เพื่อจำหน่าย รวมทั้งผลิตโคเนื้อแบบครบวงจร

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ควรให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เกษตรกร เกี่ยวกับการคัดเลือกแม่พันธุ์โคเนื้อ การผสมเทียม และการจับสัตว์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตลูกโคเนื้อได้ตามเป้าหมายที่โครงการ กำหนดไว้ นอกจากนี้ ควรร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการชำระคืนเงินเชื่อของโครงการ และวิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับเกษตรกรที่ได้รับเงินเชื่อล่าช้าและสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่ประสบปัญหาในการดำเนินงาน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : โคนี้อสร้างอาชีพพระยะที่ 1 สศก.วัดผล-ปศ.ผ่านฉลุย

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 22388 หน้า : 7 (ล่าง)

**นางอัญชนาตรา ไชรวงเลขาธิการสำนักงาน**

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เฝยถึงผลการประเมินผลโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพของกรมปศุสัตว์ ระยะที่ 1 (2559-2565) มีเกษตรกรเข้าร่วม 397 ราย คิดเป็นร้อยละ 99 ของเป้าหมาย 400 ราย มีสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนเนื้อเข้าร่วม 28 แห่งคิดเป็นร้อยละ 115 ของเป้าหมาย 20 แห่ง โดยการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกรรายละไม่เกิน 250,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อแม่พันธุ์ โคนเนื้อรายละไม่เกิน 5 ตัว ตัวละไม่เกิน 40,000 บาท และค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงโรงเรือน แปลง



ตลอดช่วง 3 ปีที่ ผ่านมา (2559-2561) เลือ่ขายเฉลี่ยแห่งละ 3 เลือ่ขาย เกษตรกรมีแนว คิดที่จะขยายธุรกิจด้วยวิธีการรวมกลุ่มพัฒนาสาย เกษตรกรสามารถผลิต พันธุ์โคนเนื้อให้ตรงความต้องการของตลาดรวมทั้ง ถูก โคนเนื้อได้ 2,035 ตัว ผลิตโคนเนื้อแบบครบวงจร และมีลูก โคนเนื้อตามตั้งแต่ นางอัญชนาก้าวเพิ่มเติมอีกว่า เพื่อให้การ แรกซื้อจำนวน 550 ตัว ดำเนินงานโครงการระยะที่ 1 ประสบความสำเร็จ ไปตามวัตถุประสงค์โครงการ หน่วยงานในระดับ 78 สามารถชำระคืน ที่นั้ที่ควรให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เกษตรกรในเรื่อง สิ้นเชื่อได้ทันเวลาและ การคัดเลือกแม่พันธุ์การผสมเทียม

# โคนเนื้อสร้างอาชีพพระยะที่ 1 สศก.วัดผล-ปศ.ผ่านฉลุย

หลั้ รายละไม่เกิน 50,000 บาท สามารถจัดหา แม่พันธุ์โคนเนื้อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,975 ตัว

จากการสอบถามเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 358 ราย เกษตรกรร้อยละ 67 ของเกษตรกรที่ได้ รับสินเชื่อได้นำไปสร้างโรงเรือนใหม่ ร้อยละ 83 นำสินเชื่อไปปรับปรุงหรือต่อเติมโรงเรือนเดิม หลัง เข้าร่วมโครงการเกษตรกรเกือบทุกรายมีการปลูก พืชอาหารสัตว์เลี้ยงวัว ไร่ต่อโคนเนื้อ ตัวเป็นไปตาม หลักวิชาการในการเลี้ยงโคนเนื้อ เกษตรกรร้อยละ 68 สามารถลดต้นทุนการผลิต จากการนำปุ๋ยคอก ไปใช้ปุระ โยชน์ในพื้นที่ทำการเกษตรของตนเอง สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ยไร่ละ 47.89 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าปุระ 934 บาทต่อไร่

ครบตามจำนวนที่ ต้อง ชำระคืน ร้อยละ 22 ชำระ ได้เพียงบางส่วน ทั้งนี้ มีเกษตรกร 3 ราย ที่ สามารถชำระคืนสินเชื่อ ได้ก่อนกำหนด

นอกจากนี้เกษตรกร ร้อยละ 84 ต้องการประกอบ อาชีพเลี้ยงโคนเนื้อต่อไป มีการสร้างเครือข่ายระหว่าง เกษตรกรด้วยกันเฉลี่ยราย ละ 4 เลือ่ขาย สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง โคนเนื้อ 21 แห่งมีการสร้าง

และการจับคู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อ เกษตรกรสามารถผลิตลูกโคนเนื้อได้ ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ ควรร่วมกันพิจารณา แนวทางการชำระคืนสินเชื่อของโครงการ และ แก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับ สิ้นเชื่อล่าช้า.



รหัสข่าว: C-190509009025 (9 พ.ศ. 62/02:10)

หน้า: 1/1





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์  
หัวข้อข่าว : ภาพข่าว: ประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
ฉบับที่ : 25410 หน้า : 8 (บนซ้าย)



☑ ประชุม...ดร.พิศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค” ณ โรงแรมวิวิธจ.ขอนแก่น เพื่อชี้แจงให้ความรู้รวมทั้งสร้างเครือข่ายการบูรณาการข้อมูลให้การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัดและระดับภาคมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

# “กรรม” ควง “ชัวยุติ” ขึ้นเหนือ หาเสียงเลือกตั้งซ่อมเชียงใหม่

ผู้จัดการรายวัน360 - “กรรม” ควง “ชัวยุติ” ลงพื้นที่เชียงใหม่ จับเข้าคุยปัญหาเกษตรกรภาคเหนือ พร้อมลุยหาเสียงเลือกตั้งซ่อม เขต 8 เชียงใหม่

วานนี้ (8 พ.ค.) นายกรณ์ จาติกวณิช อดีต รมว.คลัง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายชัวยุติ บรรณวัฒน์ อดีต รมว.อุตสาหกรรม ว่าที่ ส.ส. ตาก นายธนิศพล ไชยรินทร์ อดีต ส.ส.ปชป. ตาก นายชยัน วิพรหมชัย อดีต ส.ส.ปชป. ลำพูน เดินทางลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ โดยในช่วงเช้าได้ไปเยี่ยมเยียน และรับทราบปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วง บ้านท่าล้อ อ.ดอยหล่อ และกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกหอมใหญ่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายพรชัย จิตรนวลเสถียร นายวิวัฒน์ กิตติพรพานิช และ น.ส.วรรณ อันท้วม ผู้สมัคร ส.ส.ปชป. เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

การลงพื้นที่ครั้งนี้ สืบเนื่องจากในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ โดยเฉพาะ อ.แม่วาง และดอยหล่อ มีชาวบ้านจำนวนมากได้รวมกลุ่มเพื่อมาร้องเรียนถึงปัญหาที่สำคัญของพื้นที่ ได้แก่ ราคาพืชผล การขาดแคลนการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ และปัญหาการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นชาวสวนในพื้นที่ ทั้งนี้ ตัวแทนชาวสวนมะม่วงในพื้นที่ได้ให้รายละเอียดกับทีมงานว่า นำเป็นปัจจัยสำคัญที่ถึงแม้ว่าในพื้นที่จะอยู่ใกล้แม่น้ำปิง แต่การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ก็ยังไม่มีความมีประสิทธิภาพมากนัก

ขณะที่ตัวแทนผู้ปลูกหอมใหญ่ ร้องเรียนถึงปัญหาการบริหารจัดการการนำเข้าหอมใหญ่ และบริหารปริมาณให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตของเกษตรกรไทยอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาภายในประเทศ



นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายชัวยุติ บรรณวัฒน์ ส.ส.ตาก ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ พบปะประชาชน เสนอแนวทางแก้ปัญหาของเกษตรกร พร้อมช่วยพรรคหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 8 เชียงใหม่

นายกรณ์ได้กล่าวกับผู้แทนเกษตรกรว่า พรรคประชาธิปัตย์ มีนโยบายกองทุนน้ำชุมชน และการดูแลปัญหาราคาสินค้าเกษตร ที่จะช่วยตอบโจทย์เรื่องนี้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะปัญหาที่เกษตรกรกำลังประสบอยู่ทั้ง ปัจจัยการผลิตในการดูแลต้นทุนของเกษตรกร และแหล่งน้ำ รวมไปถึงกลไกการผลิตที่ยังคงบริหารจัดการได้ไม่ดีพอ จนเกษตรกรได้รับผลกระทบในเรื่องราคาไม่ดีเพียงพอที่จะทำให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้

ในช่วงบ่าย คณะของนายกรณ์ลงพื้นที่ภาคอุ้ยคำ หาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 8 จ.เชียงใหม่ อ.สันกำแพง จอมทอง ดอยหล่อ และแม่วาง ซึ่งชาวบ้านให้การต้อนรับดีเยี่ยม และขอบคุณนโยบาย “เบี้ยผู้สูงอายุ” ที่ริเริ่มโดยพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่สมัยนายเกษม ฤกษ์ชัย

นอกจากนี้ ตัวแทนชาวบ้านได้นำจดหมายยื่นข้อเสนอนะให้ นายกรณ์ นำ

นโยบาย “ประกันรายได้เกษตรกร” ของพรรคฯ ไปผลักดันให้เกิดผล ช่วยเหลือประชาชน และเกษตรกรที่ลำบากจากปัญหาปากท้อง เพื่อแก้ไขปัญหารายได้ และฟื้นฟูเศรษฐกิจจากฐานอย่างแท้จริงอย่างที่เคยทำมาแล้วในช่วงที่เป็นรัฐบาลในปี 52-54 ซึ่งในช่วงนั้น ราคาสินค้าเกษตรและรายได้ของเกษตรกร ค่อนข้างดี

สำหรับแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะต้องจัดให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์อย่างจริงจังเสียที่ โดยการบริหารจัดการร่วมกันกับกระทรวงการคลัง ซึ่งมี ธกส. วิทยาลัยหลักเชื่อมโยงเกษตรกร และต้องบริหารจัดการให้มีการกิจกรรมร่วมกันที่จะดูแลช่วยเหลือเกษตรกรทั้งระบบ และตอบโจทย์ต่อปัญหาของเกษตรกรไทย ตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการขาย ตลอดจนการดูแลรายได้ของผู้ผลิตหรือคือเกษตรกรไทยอย่างครบวงจร.



## รมรงค์ชานาปลูกข้าวพันธุ์ไทย

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม นายสุเทพ คงมาก นายกรัฐมนตรีชานาเกษตรกรไทย กล่าวว่า ต้องขอบคุณหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงเกษตรจังหวัดหลายแห่ง โดยเฉพาะในภาคกลาง เช่น จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ชี้แจงและแนะนำชานา ในเรื่องข้าวสายพันธุ์จัสมิน 85 หรือข้าวหอมพวง สายพันธุ์จากต่างประเทศ ที่ยังไม่มีกรรับรองในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นสายพันธุ์ข้าวที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูก ภาคกลาง ซึ่งสมาคมได้ชี้แนะชานาในประเด็นนี้เช่นกัน ส่วนสาเหตุที่ชานาสนใจปลูกข้าวสายพันธุ์จัสมิน 85 เนื่องจากมีกลุ่มนายหน้าเร่งขายเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมกรันรับซื้อผลผลิต โดยอ้างว่าข้าวสายพันธุ์นี้ ระยะเพาะปลูกที่ 90 วัน โดย 1 ปี ทำนาได้ 3 รอบ ทนต่อโรค

ผลผลิตสูงมากกว่า 1 ตัน/ไร่ และอาจสูงถึง 1,100-1,200 กก./ไร่ ขายได้ราคาดี สูงถึง 8,500 บาท/ตัน ขณะที่ข้าวพันธุ์ กข.ทั่วไป หรือหอมประทูมของไทย ระยะเพาะปลูก 120 วัน 1 ปี ทำนาได้เพียง 2 รอบ ไม่ทนโรค ผลผลิตไม่ถึง 1 ตัน/ไร่ หรือได้เพียง 800-900 กก./ไร่ ราคาขายเพียง 7,000 บาท/ตัน ซึ่งจุดเด่นนี้ทำให้ชานาเริ่มนิยมมาเพาะปลูกข้าวสายพันธุ์จัสมิน 85 ประเมินแล้วมีเกือบ 1 ล้านไร่ ซึ่งสมาคมฯเชื่อว่าเป็นกระแสช่วงแรก เพื่อโหมการขายเมล็ดพันธุ์ และเมื่อถึงการเก็บเกี่ยวข้าวจริง ราคาจะตกไม่ถึง 8,000 บาท/ตัน อย่างไรก็ตาม กรมกรข้าวได้พัฒนาสายพันธุ์ข้าวของไทยออกมาแข่งขันด้านคุณภาพ คือสายพันธุ์ กข.79 และอยู่ระหว่างการเร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อจำหน่ายในราคาถูกแก่ชานาแล้ว

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: พุธที่ 9 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13891

Col.Inch: 28.82 Ad Value: 36,025

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: ส่งเสริมและพัฒนา

หน้า: 4(บนขวา)

PRValue (x3): 108,075

คลิป: ชาว-ดำ

# บุคคล แนวหน้า



ส่งเสริมและพัฒนา : อนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการสัมมนา “แนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารเพื่อเด็กและเยาวชน ระดับกลุ่มพื้นที่” โดยมี อำพันธ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์, ปานทอง สระกูพันธ์ รอง ผวจ.ขอนแก่น และ ลีทธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี ร่วมงาน ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่

# ร.10-พระราชินีเสด็จ พิธีแรกนา

## มณฑลท้องสนามหลวง สธ.ปิติเงินพระราชทาน เร่งสนองพระราโอบาษ ฎแลสุภภาพประชาชน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี ทรงเป็นประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่ท้องสนามหลวง ด้านกระทรวงสาธารณสุข ปิติเป็นล้นพ้น ชาบซึ้ง  อ่านต่อหน้า 11

### ● ร.10 ต่อจากหน้า 1

พระมหากษัตริย์คุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน 631 ล้านบาทให้โรงพยาบาลรวม 11 แห่งในสังกัด รัฐมนตรีสั่งเร่งรัดจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แล้วเสร็จใน 90 วัน เน้นตามความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ ระบุต้องทันสมัย เพิ่มการเข้าถึงการรักษาของประชาชน

เมื่อเวลา 16.15 น. วันที่ 8 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2562 พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

เมื่อเสด็จถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงคม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ พร้อมกันนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล พระราชทานพระพรตสงฆ์ถวายศีล จบ

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปที่ธรรมาสน์ศิลา ทรงพระสุหร่าย สรงพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ (รัชกาลที่ 9), พระคันธารราษฎร์ (รัชกาลที่ 5), พระคันธารราษฎร์ใหญ่ (ประทับนั่ง 1 องค์), พระคันธารราษฎร์จีน (ประทับนั่ง 1 องค์, ประทับยืน 1 องค์), พระคันธารราษฎร์บันได, พระคันธารราษฎร์รวงข้าว, พระคันธารราษฎร์จีน รัชกาลที่ 10 (ประทับนั่ง 1 องค์), พระคันธารราษฎร์ปางขอฝน รัชกาลที่ 10 (ประทับนั่ง 1 องค์, ประทับยืน 1 องค์) พระคันธารราษฎร์ รัชกาลที่ 10 (ประทับยืน 1 องค์) และทรงประพรมพืชมงคลต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะ 2 ข้างนั้นด้วย ทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปนั้นทุกองค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

ต่อจากนั้น ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธคันธารราษฎร์ ทรงอัญชัญขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลราชอาณาจักร ประทับพระราชอาสน์ (พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคล จบ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิม นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา และพระราชทานพระธำมรงค์กับพระแสงปฏิมาคมพระราชทานน้ำสังข์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 9 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10389

Col.Inch: 190.61 Ad Value: 295,445.50

หน้า: 1 (บนซ้าย), 11

PRValue (x3): 886,336.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ร.10-พระราชินีเสด็จพิธีแรกนา



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2562 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562

หลังน้ำสงฆ์ ทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญ ประกอบด้วย นางสาวกนกขำรัตน์ นาคกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร และนางสาวอาทิตยา ทองแถมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อทรงเจิมเทพีเสร็จแล้ว เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลังทักษิโหมท (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ)

เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จฯ กลับ

สำหรับหมายกำหนดการพระราชพิธีนั้น เวลา 08.30 น. วันที่ 9 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยรถยนต์พระที่นั่งมายังพลับพลาที่ประทับ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อทรงเป็นประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2562 ฤกษ์พิธีไถหว่าน ระหว่างเวลา 08.29-08.49 น.

ทั้งนี้ วันพระราชพิธีพืชมงคล จัดขึ้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 คณะรัฐมนตรีประชุมปรึกษาลงมติให้เป็น “วันเกษตรกร” ประจำปีอีกด้วย เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตร และร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตน ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติ จึงจัดงานวันเกษตรกร ควบคู่ไปกับงานพระราชพิธี

พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล แยกเป็น เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 16 สาขาอาชีพ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 12 กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 7 สหกรณ์ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จำนวน 3 สาขา คือ สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สาขาปราชญ์เกษตรกรดีเด่น และสาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

วันเดียวกัน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโรงพยาบาลจำนวน 27 แห่งได้รับพระราชทานเงินสำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2,407,144,487.59 บาท จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมาจากเงินที่ประชาชนร่วมกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในการร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรัก

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 9 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10389

หน้า: 1 (บนซ้าย), 11

Col.Inch: 190.61 Ad Value: 295,445.50

PRValue (x3): 886,336.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ร.10-พระราชินีเสด็จพิธีแรกนา

คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”  
ว่า โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับพระราชทานเงินสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย  
1.โรงพยาบาลราชวิถี 2.โรงพยาบาลสงฆ์  
3.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  
4.โรงพยาบาลหัวหิน 5.โรงพยาบาลน่าน  
6.โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 7.โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 8.โรงพยาบาลยะลา  
9.โรงพยาบาลปัตตานี 10.โรงพยาบาลคูโหวงโก-ลก และ 11.โรงพยาบาลท่าวังผาจังหวัดน่าน

นพ.ปิยะสกลกล่าวว่า ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระองค์พระราชทานเงินสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ลงมา ซึ่ง สธ.จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่ตามพระบรมราโชบาย เพื่อให้เงินนี้ลงไปสู่ประชาชนผู้ยากไร้อย่างเต็มที่ โดยจะเน้นเป็นเครื่องมือแพทย์ที่เหมาะสมกับความต้องการการรับบริการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันออกไป เพราะโรงพยาบาลที่ได้รับพระราชทานเงินมีหลายระดับ และกระจายในหลายภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ มีทั้งระดับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชน โดยโรงพยาบาลแต่ละแห่งจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก

ด้านนพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลในสังกัด สธ. จำนวน 11 โรง รวม 631 ล้านบาท โดยจะนำเงินพระราชทานที่ได้รับนี้ไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยจะมีคณะกรรมการจัดซื้อและกราบทูลรายงานและความคืบหน้าเป็นระยะ คาดว่า จะมีการจัดซื้อแล้วเสร็จภายใน 90 วัน โดยครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมีตั้งแต่เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม เครื่องช่วยหายใจ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องดมยา เครื่องสวนหัวใจ เครื่องผ่าตัด การเทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง เครื่องตรวจครรภ์มารดา เป็นต้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่า ให้นำเงินจำนวนนี้มาใช้เพื่อพี่น้องประชาชนในการรักษาพยาบาล

ที่พระที่นั่งอัมพรสถาน พล.อ.ประยุทธ์

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี นำแจกันดอกไม้ไปถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสเสด็จเฉลิมฉลองราชสมบัติ และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินี รวมทั้งมอบผู้แทนถวายแจกันดอกไม้เพื่อถวายพระพรพระบรมวงศานุวงศ์ในโอกาสที่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาและเฉลิมพระนามพระบรมวงศานุวงศ์

ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมด้วยนางนราพร ถังนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วันเดียวกัน สำนักงานเลขาธิการสมเด็จพระสังฆราช โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก เผยแพร่ ภาพปกซึ่งเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยระบุว่า

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ 7 พฤษภาคม 2562 เพื่อพระราชทานแก่ผู้ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นั้น

เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสได้รับพระราชทานหนังสือดังกล่าว ได้ชื่นชมภาพปก ซึ่งเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ใช้เป็นหนังสือสำหรับเจริญพระพุทธมนต์เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และได้ศึกษายกความที่พิมพ์ลงในตอนต้นของหนังสือ เป็นการเจริญสุขเจริญธรรม เจริญปัญญาโดยทั่วถึงกัน สามารถรับหนังสือพระราชทานได้ที่ สำนักพระราชวัง โทร.0-2356-0844 หรือที่ สำนัก งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในวันและเวลาราชการ

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดผนวก ปิ่นที่ทำหน้าที่พระชนาแรกนาในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล

แรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2562 โดยมีเทพีคู่ทาบทอง ได้แก่ น.ส.กัญชารัตน์ นาคกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส.ดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร เทพีคู่ทาบเงิน ได้แก่ น.ส.ฉัฐชญา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม น.ส.อาทิตย์ ทองแถมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมในการข้อมโหม

ส่วน พระโคแรกนา ในปีนี้ได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคพูล โดยพระโคเพิ่ม มีความสูง 159 เซนติเมตร ความยาวลำตัว 230 เซนติเมตร ความสมบูรณ์รอบอก 201 เซนติเมตร อายุ 9 ปี ส่วนพระโคพูล มีความสูง 157 เซนติเมตร ความยาวลำตัว 238 เซนติเมตร ความสมบูรณ์รอบอก 205 เซนติเมตร อายุ 9 ปี พระโคสำรอง ได้แก่ พระโคพอ และพระโคเพียง โดยขณะนี้ทุกฝ่ายมีความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีฯ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9 พ.ค.

งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ มีความงดงาม และมีความหมายอย่างยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในปีพุทธศักราช 2562 ปฏิทินหลวงได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งประกอบด้วยพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ เป็นวันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคล

สำหรับวันถัดมาของการประกอบพระราชพิธี คือ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ จะประกอบพระราชพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ค. ฤกษ์ไถหว่านระหว่างเวลา 08.19-08.49 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ด้านนายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวได้ขอพระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน ณ แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา จำนวน 4 พันธุ์ รวมน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสิ้น 1,206 กิโลกรัม เพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ บรรจุในกระบุงเพื่อใช้หว่าน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ส่วนที่เหลือบรรจุใส่ซองพลาสติกแจกจ่ายให้

กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็น  
มิ่งขวัญ และสิริมงคลในการประกอบอาชีพ  
ทางการเกษตรตามประเพณีนิยม 4 พันธุ์  
จำนวนทั้งสิ้น 366,000 ซอง

สำหรับข้าว ที่นำมาแจกเพื่อความเป็น  
สิริมงคล มีคุณลักษณะและความโดดเด่นใน  
ด้านต่างๆ ดังนี้

1. ข้าวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวเจ้าที่สามารถ  
ทนแล้งได้ดีพอสมควร คุณภาพข้าวสุก มีกลิ่น  
หอม นุ่ม ให้ผลผลิตประมาณ 363 กิโลกรัม  
ต่อไร่ ลักษณะเมล็ดข้าวสารใส แกร่ง คุณภาพ  
การสีดี และทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็ม

2. ปทุมธานี 1 เป็นข้าวเจ้าที่นุ่มเหนียว  
มีกลิ่นหอมอ่อน ให้ผลผลิตสูงประมาณ 650  
-774 กิโลกรัมต่อไร่ ด้านทานเพลี้ยกระโดดสี  
น้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว โรคไหม้ และ  
โรคขอบใบแห้ง

3. กข43 เป็นข้าวเจ้าที่มีกลิ่นหอมอ่อน นุ่ม  
ให้ผลผลิตประมาณ 561 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่า  
ดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ และค่อนข้าง  
ต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสี  
น้ำตาล

4. กข6 เป็นข้าวเหนียว ให้ผลผลิตสูง  
ประมาณ 666 กิโลกรัมต่อไร่ ทนแล้งดีกว่า  
พันธุ์เหนียวสันป่าตอง มีกลิ่นหอม คุณภาพ  
การสีดี และต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรม ส่ง  
เสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริม  
การเกษตรได้ดำเนินการเตรียมพื้นที่บริเวณ  
มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อใช้ในพระราช  
พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เริ่มต้นตั้งแต่  
การปรับสภาพพื้นที่เพื่อใช้ในการประกอบพิธี  
ไปจนถึงการประดับตกแต่งต่างๆ ภายใน  
บริเวณงานให้มีความสวยงามเหมาะสม  
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้จัดทำ  
พิธีเคลื่อนย้ายคันไถที่ตั้งอยู่ ณ กรมส่งเสริม

การเกษตร ไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง  
สำหรับคันไถที่ใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัล  
แรกนาขวัญ น้อมเกล้าฯน้อมกระหม่อมสร้าง  
ถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ เพื่อใช้  
ในพระราชพิธีดังกล่าวตลอดมานั้น สร้างเมื่อปี  
พ.ศ. 2539 โดยกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  
หนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็น  
คันไถที่ทำจากไม้สมอ โดยใช้งบประมาณใน  
การสร้างและตกแต่งตลอดมาเป็นเงิน 60,000  
บาท

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จัด  
ขึ้นเพื่อเป็นการพยากรณ์ หรือเสี่ยงทายผลผลิต  
เกษตรกรรมและเหตุที่จะเกิดขึ้นภายในหนึ่งปี  
เต็ม ตามการกระทำของพระโคในพระราชพิธี  
ดังกล่าว พระราชาหรือพระยาแรกนาขวัญที่  
เป็นตัวแทนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้ไถบนลาน  
พระเมรุ ส่วนพระมเหสีหรือเทพีจะเป็นผู้  
หว่านเมล็ดตามข้างหลัง ลานพระเมรุจะถูกไถ  
3 รอบในพระราชพิธี ดังกล่าว ในบริเวณ  
ลานพระท้องนา หรือ ลานพระเมรุ นั้น จะมี  
เต็นท์อยู่ หน้าเต็นท์นั้นมีโถ้อยู่ 7 ตัว บนโถ้  
แต่ละตัวมีของวาง คือ ข้าวสาร 1 โถ้ ถั่ว 1  
โถ้ เม็ดข้าวโพด 1 โถ้ เม็ดงา 1 โถ้ หญ้า  
สด 1 โถ้ น้ำ 1 โถ้ และ เหล้า 1 โถ้ ใน  
พระราชพิธีนี้หลังจากที่ได้ไถตามขั้นตอนเป็น  
ที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็นพิธีเสี่ยงทายด้วย  
ข้าวพยุภราช พิธีเสี่ยงทายด้วยโคพยุภราช  
นี้ พราหมณ์ซึ่งเป็นพระราชครูที่ยืนข้างๆ พระ  
นังคัลจะท่องคาถาเสี่ยงทายและให้พระโค  
บริโภคน้ำอาหาร 7 ชนิดที่ได้กล่าวไป เมื่อพระ  
โคบริโภคน้ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง พราหมณ์จะพยากรณ์  
เหตุการณ์ หรือ ทำนายทายทักเกี่ยวกับ  
เหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในหนึ่งปี เช่น  
โรคระบาด น้ำท่วม ผลผลิตดี และมีฝน  
ตกหนักหรือน้อย เป็นต้น



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2562 พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

## ร.10เสด็จพระราชพิธีพืชมงคล

พระบรมมหาราชวัง • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2562 พลกนิกรเฝ้าฯ รับเสด็จเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” กึกก้อง ในหลวงทรงแย้มพระสรวลทักทาย ยังความปลาบปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้

“วธ.” แจงการจัดงานมหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 7 วัน เผย 10 ชาติส่งการแสดงเข้าร่วมเทิดไท้

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 16.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดย

รถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง ทรงประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2562

รถยนต์พระที่นั่งเข้าทางประตูวิเศษไชยศรี รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จขึ้นพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

## อ่านต่อหน้า 10

### ร.10

ทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปมหาเศวตฉัตร ปฐมจักร พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงคม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล พระราชอาสน์ประธานสงฆ์ ถวายศีล จบ

เสด็จฯ ไปที่ธรรมาสน์ศิลา ทรงพระสุหร่าย สรงพระพุทธรูปปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9, พระคันธารราษฎร์ รัชกาลที่ 5, พระคันธารราษฎร์ใหญ่ประทับนั่ง 1 องค์, พระคันธารราษฎร์จีนประทับนั่ง 1 องค์, ประทับยืน 1 องค์, พระคันธารราษฎร์บันได, พระคันธารราษฎร์รวงข้าว, พระคันธารราษฎร์จีน รัชกาลที่ 10 ประทับนั่ง 1 องค์, พระคันธารราษฎร์ปางขอฝน รัชกาลที่ 10 ประทับนั่ง 1 องค์, ประทับยืน 1 องค์ และพระคันธารราษฎร์ รัชกาลที่ 10 ประทับยืน 1 องค์ ทรงประพรม

พืชมงคลต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะ 2 ข้างนั้นด้วย ทรงโปรยข้าวตอก และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปนั้นทุกองค์

นายเกษม บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปคันธารราษฎร์ ทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลราชอาณาจักร ประทับพระราชอาสน์ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคล จบ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบ ทรงหลั่งน้ำสังข์ทรงเจิม นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา และพระราชทานพระอัมรังค์กับพระแสงปฏิภน นายอนันต์รับพระราชทานแล้วออกไปนั่งที่เดิม ขณะพระราชทานน้ำสังข์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญ น.ส.กันยารัตน์ นาคกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, น.ส.ดวงพร งามประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร, น.ส.ณัฐชยา ศรีสุขชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร และ น.ส.อาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อทรงเจิมเทพีเสร็จแล้ว เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลังทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา

ถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถ เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จพระราชดำเนินกลับ

โดยในวันที่ 9 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จฯ ทรงเป็นประธานงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทั้งนี้ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีการซึ่งกระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล และส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี อันถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนา

ในวันประกอบพระราชพิธี จะได้มีการพยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศ พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงทายหยิบผ้ามุ่งแต่งกาย ซึ่งแต่ละผืนมีความหมายแตกต่างกันออกไป ในการนี้ พระโคกินเสี่ยงพราหมณ์จะเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค

ทั้งนี้ บริเวณถนนหน้าพระลาน และรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้มีพลกนิกรสวมเสื้อเหลืองเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมพระสรวลทักทายพลกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างเนืองแน่น ต่างปลาบปลื้มปิติได้ชื่นชมพระบารมี

วันเดียวกัน ที่พระที่นั่งอัมพรสถาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา และรองนายกฯ ได้นำแจกันดอกไม้



ไปถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินี รวมทั้งมอบผู้แทนถวายแจกันดอกไม้เพื่อถวายพระพรพระบรมวงศ์ ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธย สถาปนาและเฉลิมพระนามพระบรมวงศ์

ขณะเดียวกัน ที่ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/62 ว่าที่ประชุมได้รับรายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานมหกรรมสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค. รวมเวลา 7 วัน ณ สนามหลวง และ ณ สถานที่จัดงานส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด โดยมีพิธีเปิดวันที่ 22 พ.ค. เวลา 18.30 น. พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีการแสดงชุดต่างๆ เช่น ราชวายุภระพรอาศิรวาททวยราษฎร์น้อมจอมราชัน การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระบารมีมีงฟ้ารามาวดาร จำนวน 3 ตอน ได้แก่ ตอนสถลมาศเฉลิมราชจักรี โดยมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ตอนปราบกลอสูรสิงกา โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ และตอนบรมราชาภิเษกพระราม โดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากร และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9, ช่อง 11, ช่อง 5 TGN ซึ่งออกอากาศ 170 ประเทศทั่วโลก

นายวีระกล่าวต่อว่า เป็นที่น่ายินดี ขณะนี้มีประเทศต่างๆ 10 ประเทศตอบรับเข้าร่วมมหกรรมการ

แสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติในวันที่ 27 พ.ค. ณ เวทีกลางสนามหลวง ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย จัดการแสดงระบำน้ำกก, ระบำควินากราช และระบำเอกภาพบนความหลากหลาย, ประเทศเมียนมา จัดแสดงระบำในราชสำนัก, ประเทศเวียดนาม จัดแสดงประกอบการขับร้องเพลงสวัสดีเวียดนาม และระบำพื้นบ้านเวียดนาม, ประเทศสิงคโปร์ การแสดงชุดระบำอวยพรจากรวมชาติพันธุ์สิงคโปร์, ประเทศเกาหลีใต้ การแสดงระบำพัดพู่เชซุม และยังมี การแสดงจากประเทศอินเดีย, ประเทศกัมพูชา, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศจีน

นายวีระกล่าวอีกว่า เวทีการแสดงในมหกรรมสมโภชแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เวทีกลาง ณ สนามหลวง แสดงตั้งแต่เวลา 18.30-21.30 น. ตลอด 7 วัน มีการแสดงที่น่าสนใจ อาทิ โขนชุดพระบารมีมีงฟ้ารามาวดาร, การละเล่นของหลวง, มหาดุริยางค์สากลรวมใจภักดีดนตรีสากล, มหาดุริยางค์ไทยแห่งรัตนโกสินทร์ ดนตรีไทย, มหกรรมลูกทุ่งไทยเทิดให้องค์ราชามหาชิราลงกรณ, การแสดงละครในสวนฝันผลงานใจภักดีถวายองค์ราชัน รัชบทโดยลิ้นจ้อย เปล่งพานิช, โป๊ป-ธนวรรธน์ วรรณธนะภูติ และเบลล่า-ราณี แคมเปน รวมถึงเบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ ร่วมแสดงและขับร้องเพลง กำกับการแสดงโดยสุประวัติ ปัทมสูต ศิลปินแห่งชาติ

นอกจากนี้ ตลอด 7 วัน ช่วงเวลา 21.30-23.00 น. มีการแสดงไฟประดับประกอบแสงสีเสียงชุดแสงแห่งพระมหากษัตริย์คุณ รวมทั้งมีกิจกรรมตลาดวัฒนธรรม สาธิตการทำอาหารและขนมไทย ส่วนเวทีย่อยมี 2 เวที ได้แก่ เวทีฝั่งศาลฎีกา และฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงเวลา 17.30-18.30 น. เช่น ทุนละครเล็กใจหูลย์, โขนสด, กระตั่วแทงเสือ, มหกรรมเพลงพื้นบ้านประกอบด้วย

ลำตัด, เพลงฉ่อย, อีแซว, เพลงทรงเครื่อง, ละครชาตรี, โขนโรงเรียนสาธิตมศว, โขนมูลนิธิคีตกฤทธิ, โขนโรงเรียนอำนวยการวิทย์, หนั่งใหญ่วัดขนอน, หนั่งตะลุง (ภาคใต้), ทุนสายเสมา ขณะนี้ในส่วนภูมิภาค กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดมหกรรมสมโภชพร้อมกันทั่วประเทศวันที่ 22 พ.ค. เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ พื้นที่จัดงานทุกจังหวัด

ด้าน นพ.สุชัช ภาณุจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขซึ่งในพระมหากษัตริย์คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่พระราชทานเงินแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 631 ล้านบาท ให้กับ 11 รพ.ในสังกัดกระทรวงและกรมการแพทย์ โดยจะนำเงินพระราชทานที่ได้รับนี้ไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยจะมีคณะกรรมการจัดซื้อ และถวายรายงานและความคืบหน้าเป็นระยะ คาดว่า จะมีการจัดซื้อแล้วเสร็จภายใน 90 วัน โดยครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมีตั้งแต่เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม และเครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น

นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า นับเป็นพระมหากษัตริย์คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ โดยสถาบันได้รับเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 83.4 ล้านบาท ซึ่งมีพระบรมราชโบายให้นำเงินจำนวนนี้ไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยอุปกรณ์การแพทย์ต้องมีความทันสมัย โดยสถาบันจะจัดซื้ออุปกรณ์ทั้งสิ้น 27 รายการ ซึ่งเป็นสิ่งทีสถาบันขาดแคลน โดยคาดว่าจะเร่งให้มีการจัดซื้อแล้วเสร็จภายใน 90 วัน

นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง กล่าว  
ว่า รพ.กลางได้รับพระมหากรุณาธิคุณ  
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
พระราชทานเงิน 35 ล้านบาท โดย  
จะนำมาจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่  
ทันสมัยและจำเป็นในโรงพยาบาล  
เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่มารับ  
บริการ

นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
กล่าวว่า ในส่วนของศิริราชพยาบาล  
ได้รับพระราชทานเงินเพื่อจัดซื้อครุ  
ภัณฑ์ สำหรับอาคารนวมินทรบพิตร  
84 พรรษา หลายร้อยล้านบาทจน  
ครบ ซึ่งเป็นอาคารที่ทันสมัย  
รัชกาลที่ 9 พระราชทานนามไว้ โดย  
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จะจัดซื้อนี้จะ  
มีความทันสมัย เพื่อช่วยเหลือนผู้ป่วย  
ด้วยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราช  
และเชื่อว่าเงินพระราชทานที่ให้กับ  
รพ.ทั้ง 27 แห่งนี้ จะทำให้ประชาชน  
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น.



## พัฒนากลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม



ออก มีความรู้ความเข้าใจ อาหาร (QR Trace) และระบบการจับคู่ธุรกิจ ในหลักการปลูกทุเรียนให้ ขยายตลาดสินค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์ ได้ตาม มาตรฐานการ (DGT-Farm) ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สามารถผลิตทุเรียนได้มีคุณภาพ มีความ สำหรับพีชอาหาร (มกษ. ปลอดภัย ตรงตามความต้องการของตลาดและ 9001-2556) สามารถ ผู้บริโภค นอกจากนี้ ได้ประสานกรมวิชาการ ผลิตทุเรียนได้มีคุณภาพ มี เกษตร ให้การรับรองมาตรฐาน GAP พีชอาหาร

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ เป็นนโยบายที่สำคัญของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุน ให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มปลูกพืชชนิด เดียวกัน ในพื้นที่ใกล้เคียงกันและบริหารจัดการ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการผลิต การ จำหน่าย และมีตลาดรองรับที่แน่นอน รวมถึงสามารถลดต้นทุนการผลิต ตลอดจน ผลผลิตได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ ของผู้บริโภค

โครงการพัฒนาส่งเสริมเกษตรแปลง ใหญ่ทุเรียนโซนภาคตะวันออกเข้าสู่มาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP พีช อาหาร) ปี 2562 เป็นโครงการหนึ่งที่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร แห่งชาติ (มกอช.) จัดทำขึ้น ตามนโยบาย การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้บูรณา การร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด พัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในภาคตะวันออก



ความปลอดภัย ตรงตาม ความต้องการของตลาด และผู้บริโภค อีกทั้ง สามารถส่งวัตถุดิบให้กับ โรงงานผลิตทุเรียนแช่ เยือกแข็งเพื่อการส่งออก ตามมาตรฐานการปฏิบัติ ที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียน แช่เยือกแข็ง (มกษ. 9046-2560) รวมทั้งส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกร

เกี่ยวกับการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรอง มาตรฐาน Q ระบบตามสอปสินค้าเกษตรและ



กับเกษตรกรที่ผ่านการ ตรวจสอบประเมินเบื้องต้น น.ส.จوزهดี พงศ์ มณีรัตน์ เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหาร แห่งชาติ (มกอช.) กล่าว ว่า สำหรับกลุ่มเกษตร

แปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม ตำบลท่ากุ่ม อำเภอ เมือง จังหวัดตราด ถือเป็นกลุ่มฯ ต้นแบบที่ ผลิตทุเรียนคุณภาพมาตรฐาน GAP พีชอาหาร ของจังหวัดตราด ปัจจุบันมีสมาชิก 40 ราย



พื้นที่ปลูกทุเรียน 532 ไร่ ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ก้านยาว พวงมณี และกระดุม เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ปี 2561 เพื่อผลิตทุเรียนคุณภาพ ตามมาตรฐาน GAP ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มช่องทางการตลาด และสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปสู่แหล่งผลิตด้วย QR Code เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

ด้าน นายเรือง ศรีนาราง ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม กล่าวว่า การรวมกลุ่มฯ เกิดขึ้น เพื่อต้องการลดต้นทุนการผลิต โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการ การทำบัญชี การผลิตปุ๋ยใช้เอง และได้รับความรู้การผลิตทุเรียนคุณภาพมาตรฐาน GAP รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เพื่อช่วยกันคิดช่วยกันทำจนประสบความสำเร็จ ซึ่งขณะนี้สมาชิกกลุ่มฯ 40 คน ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP เกือบทั้งหมดแล้ว

“การเข้าสู่กระบวนการผลิตทุเรียนคุณภาพมาตรฐาน GAP ในช่วงแรก ๆ อาจจะมีติดขัดบ้าง แต่ทำงานชิน และคิดเป็นนิสัยก็ไม่ใช่เรื่องยาก ทำให้ผลผลิตทุเรียนของเรา มีคุณภาพเพื่อป้อนตลาด ทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก รวมทั้งช่วยยกระดับราคาที่สูงขึ้น”.